

หน้า 5  
64

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
แบบบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)

\*\*\*\*\*

ชื่อ - สกุลนางกานต์รวี โบราณมูล ภาควิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยบริการสุขภาพ...  
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลมหาสารคาม.....

1. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

1. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ในหน่วยบริการ

ระบุ .....

2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบการบริการ การบริหารการพยาบาล คุณภาพงาน  
บริการพยาบาลเพื่อรับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน

ระบุ .....

3. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติ  
ทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

ระบุ..1.โดยทำงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไปในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่  
คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลมหาสารคาม หัวข้อ พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ดี ในเรื่อง “  
แนวทางในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ”



4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น

ระบุ 2.ทำวิจัย เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ”

5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูน  
ประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ระบุ .....

2. รายงานปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)





วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
1. พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ดี ในเรื่อง “ แนวทางในการให้บริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก ”			
5 ก.ค. 64 13.00-16.00 น. (3 ชม.)	คลินิกเด็ก รพ. มหาสารคาม	ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการ ดำเนินงานพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการ พยาบาลร่วมกันกับพยาบาลคลินิกพัฒนาการ เด็ก	พยาบาลคลินิกพัฒนาการ เด็กได้รับทราบวัตถุประสงค์ การดำเนินงานพัฒนาความ เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล ร่วมกัน
16 ก.ค. 64 13.00-16.00 น. (3 ชม.)	ที่หอประชุมวิทยาลัย พยาบาลศรี มหาสารคาม	- ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกพัฒนาการเด็ก โดย เป็นการทำข้อตกลงความร่วมมือในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญร่วมกันในประเด็น 1. พัฒนางาน เรื่อง “ แนวทางในการให้บริการ ที่คลินิกพัฒนาการเด็ก ” 2. ทำวิจัยร่วมกัน เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ”	-การพัฒนาความเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาลต้องมี ข้อตกลงร่วมกันกับหน่วย บริการ และสร้างการมีส่วน ร่วมในการพัฒนางานอย่าง เป็นระบบ -การเลือกประเด็นการ พัฒนา จะต้องสอดคล้อง กับสภาพปัญหาจริงของ แหล่งบริการ
30 ก.ค. 64 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	- ศึกษาทบทวนการจัดทำ Flow Chart แนวทางในการให้บริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก โดยการซักถาม แนวปฏิบัติของผู้ดำเนินงาน โดยตรง และความต้องการของผู้รับบริการ	-คลินิกพัฒนาการรพ. มหาสารคามมีขั้นตอนการ ดำเนินงาน แต่ยังไม่ ครอบคลุม
20 ส.ค. 64 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ประชุมจัดทำร่าง Flow Chart แนวทางใน การให้บริการที่คลินิกพัฒนาการ ร่วมกับ พยาบาล -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กชาย ก. (มี ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า) ร่วมกับ พยาบาลนักพัฒนาการพูด	 Flow การให้บริการ รพ.ค. pdf  Flow DSPM.pdf  -พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
27 ส.ค. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กชาย ข. (มี ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า) ร่วมกับ พยาบาลนักพัฒนาการพูด	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
10 ก.ย. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำร่างคู่มือ แนวทางในการให้บริการที่ คลินิกพัฒนาการ -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กชาย ค. มี ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ร่วมกับ พยาบาลนักพัฒนาการพูด	-ร่างคู่มือ แนวทางในการ ให้บริการที่คลินิก พัฒนาการ
1 ต.ค. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กชาย ง. (มี ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า) ร่วมกับ พยาบาลนักพัฒนาการพูด	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
15 ต.ค. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ก. (มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
29 ต.ค. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ข. (มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
1 พ.ย. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ง. (มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
12 พ.ย. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ค. (มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
26 พ.ย. 64 09.00-12.00 น	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ง. (มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา	-พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
(3 ชม.)		ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	
3 ธ.ค.64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ประชุมทีมงาน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล 3 คน คือ อ.จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย อ.กานต์วี โบราณมูล และ อ.วสันต์ ศรีแดน และพยาบาลของคลินิก คือ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ป่วยนอก กุมารเวชกรรม พยาบาลของคลินิก 2 คน ร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง	-คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลินิกพัฒนาการ -พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
17 ธ.ค.64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง โดยแพทย์หญิงนลินี ยมศรีเคน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก  -ติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กชาย ข. (มีพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้า) เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ต้องได้รับการ กระตุ้นต่อ และนัดมาติดตามต่อไป	-ข้อเสนอแนะในการจัดทำ ขั้นตอนบริการจากกุมาร แพทย์ -พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
24 ธ.ค. 64 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ประชุมย่อย เพื่อปรับปรุงแก้ไข แนวทางใน การให้บริการที่คลินิกพัฒนาการ ตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และตรงตาม หลักการจัดทำ Flow Chart	
7 ม.ค. 65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ให้บริการที่คลินิกพัฒนาการ	-เอกสาร /โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
14 ม.ค. 65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการให้บริการของคลินิก พัฒนาการ -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กชาย ค. (มี ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า) ร่วมกับ พยาบาลนักพัฒนาการพูด	-คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ของคลินิกพัฒนาการ
27 ม.ค. 65	วิทยาลัยพยาบาลศรี	-สรุปผลการดำเนินงานแนวทางการ	


วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
09.00-12.00 น (3 ชม.)	มหาสารคาม	ให้บริการที่คลินิกพัฒนาการ	
รวม 54 ชั่วโมง		<p>การพัฒนาแนวทางในการให้บริการที่คลินิกพัฒนาการและให้บริการให้คำปรึกษาในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ร่วมกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและกุมารแพทย์ คลินิกพัฒนาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ</p> <p>สิ่งที่ได้พัฒนาในการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</li> <li>2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก</li> <li>3. มีการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</li> </ol>	

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
2. ทำวิจัยร่วม ในเรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ” -ปฏิบัติงานในวันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง /ครั้ง รวม 20 ครั้ง = 60 ชั่วโมง ) มีกิจกรรม ดังนี้			
21 ม.ค.65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม	-ประชุมวางแผนในการทำวิจัย โดยการทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลจาก การไปร่วมกิจกรรมและให้บริการร่วมกับคลินิก พัฒนาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม	-มีข้อตกลงความร่วมมือใน การทำวิจัย
28 ม.ค.65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ร่วมกันจัดทำโครงงานวิจัย ในการ ดำเนินการวิจัย จากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม -ร่วมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า โดย การใช้เครื่องมือ TEDA4I ในการประเมิน พัฒนาการ เช่น เด็กชายวัย 3 ปี ซีน้องยูโร มี พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ผู้เลี้ยงดูให้เด็กเล่นโทรศัพท์ ตั้งแต่เล็กๆ ผลการประเมินพบว่า เด็กมี พัฒนาการด้านอื่นๆปกติ ยกเว้นด้านภาษาจะ พูดได้เป็นคำๆ พูด 2 คำต่อกันได้ ทำตาม คำสั่งได้บ้าง เช่น ให้ไปหยิบโทรศัพท์ ทำตามได้ ส่วนคำสั่งอื่นๆ ไม่ทำตาม ข้อเสนอแนะผู้ปกครอง ให้ไปฝึกการพูดซ้ำๆ เน้นคำ ชวนเด็กพูดคุย และไม่ให้เล่นโทรศัพท์ นัดมาอีกครั้ง 1 เดือน	-การจัดทำโครงร่าง มีความ จำเป็นต้องเข้าใจบริบท และสภาพจริงของเด็ก ดังนั้น จึงร่วมให้บริการเพื่อ พัฒนาความเชี่ยวชาญ อีก ทั้งเข้าใจสภาพปัญหาของ ผู้รับบริการมากขึ้น
4 ก.พ. 65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำโครงงานวิจัย (ต่อ) โดยเน้นการ ออกแบบในการวิจัย มีการศึกษาทบทวน วรรณกรรม รวมทั้งวิเคราะห์กิจกรรมที่จะ ส่งผลดีเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการมากที่สุด -ร่วมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า โดย การใช้เครื่องมือ TEDA4I กับนักเวชศาสตร์การ สื่อความหมาย เช่น เด็กชายไตเติ้ล อายุ 3 ปี พัฒนาการด้านอื่นๆปกติ มีปัญหาการสื่อสาร ไม่มองหน้า สบตา ไม่พูดคุยกชอบหยิบของเข้า ปาก เขย่งเท้า สะบัดมือ เวลาเล่นจะมสนใจการ ปลอบโยน ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้	-การจัดทำโครงร่าง มีความ จำเป็นต้องเข้าใจบริบท และสภาพจริงของเด็ก ดังนั้น จึงร่วมให้บริการเพื่อ พัฒนาความเชี่ยวชาญ อีก ทั้งเข้าใจสภาพปัญหาของ ผู้รับบริการมากขึ้น

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
		<p>การเล่นด้วย ชักถาม และให้ทำตามคำสั่งง่ายๆ เช่น สว่าสติ แต่ไม่ยอมทำ ต้องช่วยจับมือ สามารถเล่นออกเสียงขึ้นๆได้ แต่ไม่เป็นคำที่มีความหมายอื่นๆ</p> <p>ดังนั้น แนะนำผู้ปกครองให้กระตุ้นการฟังของเด็ก ให้เด็กได้ทำตามคำสั่งง่ายๆ โดยจับมือทำก่อนแล้วค่อยๆห่างออก นัดมาอีก 1 เดือน</p>	
11 ,18 ก.พ. 65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำโครงร่างงานวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติ เมื่อได้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติการบางส่วนจาก ประสบการณ์ตรง จึงได้ร่วมกันเขียนโครงร่างวิจัย ตามฟอร์มที่กำหนด เพื่อขออนุมัติ	-โครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 1 เสนอวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
4, 11 มี.ค.65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำเครื่องมือวิจัย ในการจัดทำโครงร่างขออนุมัติต้องแนบเครื่องมือได้ด้วย ได้มีการดำเนินงานควบคู่ ไปพร้อมกับการทำโครงร่าง โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีการปรับแก้ไขจนได้เครื่องมือในการวิจัย ดังเอกสารแนบ	 บันทึกข้อความแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวิจัย ผลของโปรแกรม  เครื่องมือวิจัย ผลของ โปรแกรม.pdf
18, 25 มี.ค.65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	- ทำรายงานร่วมกัน เพื่อเสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	 เสนอขอจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ IRB SNC1
15,22 เม.ย.65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	<p>-ออกแบบกิจกรรมของ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามกรอบแนวคิดการวิจัย</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>โปรแกรมฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก</li> <li>- การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย</li> <li>- การใช้สื่อประกอบการฝึกพัฒนาการเด็ก เช่น หนังสือนิทานประกอบภาพ กิจกรรมการเล่น และเกม เป็นต้น</li> </ul> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <p>พัฒนาการด้านภาษาของเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเข้าใจภาษา</li> <li>2. การใช้ภาษา</li> </ol> </div> </div>	-ออกแบบกิจกรรมของโปรแกรมฯ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
		สรุป ได้วางแผนกิจกรรมเป็น 3 ส่วน และประเมินผลลัพธ์ด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา	
29 เม.ย.65 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ดังเอกสารแนบ	 पोस्तेरॉ न्नेवहणक संसेरिषडननकडननक
6,13 พ.ค.65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-กิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในคลินิกพัฒนาการเด็ก	 คู่มือ TEDA4I_manual.pdf
20,27 พ.ค 65 09.00-12.00 น (6 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-กิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในคลินิกพัฒนาการเด็ก	 นนงปฏิบัติ สหะรึบเด็ทหึม กษษะทุตขษ.pdf



วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
รวม 45 ชั่วโมง		<p><b>สรุป</b> จากการดำเนินงานทำวิจัยร่วมกับ            พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก โดย            เริ่มจากการค้นหาประเด็นปัญหา รวบรวม            ข้อมูล พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย            ในการส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับนักเวชศาสตร์            การสื่อสาร ทำให้ได้โครงร่างการวิจัย ที่ผ่านการ            ขออนุมัติดำเนินการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาล            ศรีมหาสารคาม IRB = SNC. 07/2565 ได้            เครื่องมือในการวิจัยและ โปรแกรมการส่งเสริม            พัฒนาการ มีการนำโปรแกรมการส่งเสริม            พัฒนาการไปทดลองใช้กับผู้รับบริการ            ผลลัพธ์ สามารถใช้ได้จริง และมีการนำเสนอ            ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย ต่อ            วิทยาลัย ดังเอกสารแนบ</p>	 <p>การนำเสนอรายงาน            ความก้าวหน้าการวิจัย ผะ</p>

### 3. ผลลัพธ์ของงานและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น

- 3.1 เกิดการพัฒนาความร่วมมือและการส่วนร่วมกับพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่ดี ในเรื่อง แนวทางในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ
- 3.2 เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยที่เป็นการส่วนร่วมกับพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย”

ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ  
และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การทำ Faculty practice ประกอบแนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....นางกานต์วี โบราณมูล.....

(...นางกานต์วี โบราณมูล ...)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่า ...นางกานต์วี โบราณมูล... ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตามตาราง  
การปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ..........

(...นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย .)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ลงชื่อ..........

(...นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย...)

ผู้รวมกิจกรรมจากหน่วยบริการสุขภาพ